



การฝึกยกระดับฝีมือ

หลักสูตร การจัดการและปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์การบิน
(Aviation Logistics Management and Operations)

รหัสหลักสูตร 0920017360307

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

กระทรวงแรงงาน

ผู้อนุมัติหลักสูตร	นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	
วันที่อนุมัติ /..... /.....	จำนวน ...9... แผ่น	ปรับปรุงครั้งที่ ...-... / ...-...

การฝึกยกระดับฝีมือ
หลักสูตร การจัดการและปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์การบิน
(Aviation Logistics Management and Operations)
รหัสหลักสูตร 0920017360307
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพในงานเกี่ยวกับการจัดการและปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์การบิน โดยสามารถ

- 1.1 มีความรู้ด้านการจัดการและปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์การบิน
- 1.2 ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ในการดำเนินธุรกิจการขนส่งทางอากาศ
- 1.3 ปฏิบัติการด้านการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศทางอากาศตรงตามความต้องการของผู้ประกอบกิจการ และได้ตามมาตรฐานสากล
- 1.4 ปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์การบินและการขนส่งสินค้าในรูปแบบอื่น ๆ ได้
- 1.5 นำความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. ระยะเวลาการฝึก

ผู้เข้ารับการฝึกจะได้รับการฝึกทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยหน่วยงานสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน หรือหน่วยอื่นที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาการฝึก 240 ชั่วโมง

3. คุณสมบัติของผู้รับการฝึก

- 3.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
- 3.2 มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป
- 3.3 มีสุขภาพดีไม่เป็นอุปสรรคต่อการฝึก

4. วุฒิบัตร

ชื่อเต็ม : วุฒิบัตรพัฒนาฝีมือแรงงาน หลักสูตร การจัดการและปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์การบิน

ชื่อย่อ : วพร.หลักสูตร การจัดการและปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์การบิน

ผู้รับการฝึกต้องมีระยะเวลาการฝึกอบรมตามหลักสูตรไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และผ่านการประเมินผลตามเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จึงจะถือว่าผ่านการฝึก และได้รับวุฒิบัตรจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน



5. หัวข้อวิชา

รหัส	หัวข้อวิชา	ชั่วโมง	
		ทฤษฎี	ปฏิบัติ
0923639801	ความรู้พื้นฐานด้านการบิน	8	0
0923639802	หลักเบื้องต้นการขนส่งสินค้าทางอากาศ	16	0
0923639803	หลักการจัดการและการบริหารท่าอากาศยาน	8	0
0923639804	กฎและข้อบังคับเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางอากาศ	8	0
0923639805	ระบบการจัดการความปลอดภัย	8	0
0923639806	การปฏิบัติการการขนส่งสินค้าทางอากาศ	16	8
0923639807	การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลังและอุปกรณ์ส่วนควบของอากาศยาน	16	8
0923639808	กฎการจัดการสินค้าอันตราย	8	16
0923639809	การบริการหลุมจอด	8	0
0923639810	การกระจายและการควบคุมน้ำหนัก	16	16
0923639811	การนำเข้า-ส่งออกสินค้าทางอากาศ และพิธีการศุลกากร	12	12
0923639812	การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ	16	0
0923639813	การประกันภัยสินค้า	8	0
0923639814	การตลาดการขนส่งสินค้าทางอากาศ	7	0
0923639815	การสื่อสารภาษาอังกฤษในด้านโลจิสติกส์การบิน	2	4
0923639816	การศึกษาการทำงานภาคปฏิบัติจริง	0	16
0923639901	การวัดผลและประเมินผล	1	2
รวม		158	82
		240	

6. เนื้อหาวิชา

0923639801 ความรู้พื้นฐานด้านการบิน (8 : 0)

วัตถุประสงค์รายวิชา

เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของด้านการบิน ทฤษฎีการบิน โครงสร้างอากาศยาน ระบบการให้บริการการขนส่งทางอากาศ การให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ รวมถึงระบบขนส่งสนามบิน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับประวัติและความเป็นมาของการบิน ทฤษฎีการบิน โครงสร้างอากาศยาน ระบบการให้บริการขนส่งทางอากาศ เช่น สนามบิน สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ การให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศ และระบบขนส่งสนามบิน



- 0923639802** **หลักเบื้องต้นการขนส่งสินค้าทางอากาศ** (16 : 0)
วัตถุประสงค์รายวิชา
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการขนส่งสินค้าทางอากาศ มาตรฐาน และรูปแบบในการดำเนินธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ
คำอธิบายรายวิชา
 ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของอุตสาหกรรม เน้นหลักการขนส่งสินค้าทางอากาศ มาตรฐาน รูปแบบ ในการดำเนินธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศรวมถึง การแบ่งประเภทของสินค้า ศัพท์เทคนิค การขนส่งสินค้า ทางอากาศ และการจัดการรายได้ในธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ
- 0923639803** **หลักการจัดการและการบริหารท่าอากาศยาน** (8 : 0)
วัตถุประสงค์รายวิชา
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการจัดการและการบริหารท่าอากาศยาน
คำอธิบายรายวิชา
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการจัดการและการบริหารท่าอากาศยาน ระบบท่าอากาศยาน ธุรกิจ ท่าอากาศยาน กรรมสิทธิ์ในการประกอบท่าอากาศยาน รูปแบบกรรมสิทธิ์ การวางระบบแผนงาน ท่าอากาศยาน โครงสร้างในการจัดการ และการดำเนินงานท่าอากาศยาน
- 0923639804** **กฎและข้อบังคับเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางอากาศ** (8 : 0)
วัตถุประสงค์รายวิชา
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกฎและข้อบังคับเกี่ยวกับการขนส่งสินค้า ทางอากาศ
คำอธิบายรายวิชา
 ศึกษาเกี่ยวกับกฎและข้อบังคับเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าทางอากาศ หลักทฤษฎีว่าด้วยนิรภัย การบิน และการรักษาความปลอดภัยในการบินแห่งรัฐ อำนาจอรัฐ องค์การหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบในการออก สั่งพัก หรือเพิกถอนใบสำคัญสมควรเดินอากาศของอากาศยาน กฎ ข้อบังคับ มาตรฐานการขนส่งสินค้า ทางอากาศ ข้อตกลงขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ เอกสารประกอบการขนส่งสินค้าทางอากาศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับอัตราและความแปรผันของการขนส่งสินค้าทางอากาศตามข้อกำหนด IATA และการควบคุม เขตการทำงานในอาคารขนถ่ายสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Terminal)
- 0923639805** **ระบบการจัดการความปลอดภัย** (8 : 0)
วัตถุประสงค์รายวิชา
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกมีความรู้และเข้าใจตระหนักถึงความปลอดภัยของการดำเนินงาน ในอุตสาหกรรมการบิน เรียนรู้องค์ประกอบต่าง ๆ ของระบบการจัดการความปลอดภัย



คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัย แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย ในอุตสาหกรรมการบิน รวมถึงองค์ประกอบของระบบการจัดการความปลอดภัย ได้แก่ องค์ประกอบ ด้านนโยบายและวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัย องค์ประกอบด้านการประเมินและบริหารความเสี่ยง องค์ประกอบด้านการประกันความปลอดภัย และด้านการส่งเสริมความปลอดภัย นอกจากนี้ ยังศึกษา กฎระเบียบหรือข้อบังคับที่สำคัญระดับสากลและระดับประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบการจัดการ ความปลอดภัย

0923639806 การปฏิบัติการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (16 : 8)

วัตถุประสงค์รายวิชา

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับมาตรฐานการดำเนินงานภายในคลังสินค้า การคิดอัตราค่าขนส่งสินค้าทางอากาศ สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายและออกเอกสารใบตราส่งสินค้าทางอากาศได้

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานคลังสินค้า มาตรการในการประกอบการคลังสินค้า รวมถึงมาตรการ รักษาความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางอากาศ การบริหารคลังสินค้า กระบวนการขนส่งสินค้าทางอากาศ หลักเกณฑ์และมาตรการสำหรับลูกค้าและผู้ดำเนินการขนส่ง การขนย้ายสินค้า การบรรจุ ข้อความและฉลาก การแยกสินค้า การเก็บและการตรวจสอบสินค้า การคิดอัตราค่าขนส่งสินค้า และการออกเอกสารใบตรา ส่งสินค้า ทางอากาศ

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการภายในคลังสินค้า เช่น การบรรจุ ข้อความและฉลาก การแยก สินค้า การคิดอัตราค่าขนส่งสินค้า และการออกเอกสารใบตราส่งสินค้าทางอากาศ

0923639807 การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง และอุปกรณ์ส่วนควบของอากาศยาน (16 : 8)

วัตถุประสงค์รายวิชา

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับระบบคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง ความสัมพันธ์ ของการจัดการคลังสินค้าต่อระบบการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของคลังสินค้าระบบสินค้าคงคลังที่เกี่ยวข้องกับระบบ การจัดการการขนส่งสินค้าต่อเนื่องหลายรูปแบบ ตลอดจนความสัมพันธ์ของปัจจัยในระบบการจัดการสินค้า คงคลังที่ส่งผลกระทบต่อกระบวนการจัดการคลังสินค้าในระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การจัดการคลังสินค้า ระบบการจัดการคลังสินค้าโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการ เทคนิคการจัดการพื้นที่ใช้งานภายใน อาคารคลังสินค้า ขั้นตอนการปฏิบัติการคลังสินค้า การจัดสรรทรัพยากรภายในคลังสินค้า การควบคุมระดับ สินค้าคงคลัง การคำนวณจุดสั่งซื้อที่เหมาะสมของสินค้าคงคลัง รูปแบบของอากาศยาน โครงสร้างระวาง บรรทุก ข้อจำกัดในการบรรทุกของอุปกรณ์ส่วนควบชนิดต่างๆ ที่ใช้ในการบรรทุกสินค้า การแสดงซึ่งหน่วย บรรทุก รหัส ปริมาตร ความจุ ของอุปกรณ์ส่วนควบ

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจำแนกประเภทของอุปกรณ์ส่วนควบของอากาศยานที่ใช้ในการบรรทุก สินค้า รวมถึงการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการสินค้าคงคลัง



- 0923639808 กฎการจัดการสินค้าอันตราย (8 : 16)**
วัตถุประสงค์รายวิชา
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับในการดำเนินงานขนส่งสินค้าอันตราย สามารถคัดแยกประเภทของสินค้าอันตราย
- คำอธิบายรายวิชา**
 ศึกษาเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศร่วมกับการขนส่งในรูปแบบอื่น ๆ ข้อจำกัดการขนส่งสินค้าอันตราย การแยกและการแสดงประเภทของสินค้าอันตราย การบรรจุ และควบคุม ข้อความและฉลาก และการจำกัดจำนวนสินค้าอันตราย การบรรจุทุก เคลื่อนย้าย การเก็บ การตรวจสอบสินค้าอันตราย และวัสดุภัณฑ์บรรจุ การจำแนกสินค้าชนิดไม่ระบุประเภทสินค้าอันตราย ขั้นตอนการรับและส่งสินค้าอันตราย ขั้นตอนการปฏิบัติกรณีฉุกเฉิน
- ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้คู่มือการขนส่งสินค้าอันตรายทางอากาศ (IATA Dangerous Goods Regulations)
- 0923639809 การบริการหลุมจอด (8 : 0)**
วัตถุประสงค์รายวิชา
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติงานในเขตการบิน โครงสร้างและรูปแบบการทำงานในเขตการบิน
- คำอธิบายรายวิชา**
 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการปฏิบัติงานในเขตการบิน โครงสร้างและรูปแบบการทำงานในเขตการบิน อุปกรณ์อำนวยความสะดวก กระบวนการขนถ่ายสัมภาระ สินค้าและไปรษณีย์ภัณฑ์ รายละเอียดและกระบวนการทำงานของระบบ ระบบจัดการความปลอดภัยสำหรับผู้เดินทางของสายการบิน
- 09236398010 การกระจายและการควบคุมน้ำหนัก (16 : 16)**
วัตถุประสงค์รายวิชา
 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการกระจายและการควบคุมน้ำหนัก ความสมดุลและข้อจำกัดการบรรจุทุก สามารถจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องได้
- คำอธิบายรายวิชา**
 ศึกษาเกี่ยวกับความจำเป็นของการควบคุมน้ำหนัก ความสมดุลและตำแหน่งจุดศูนย์ถ่วงน้ำหนักของอากาศยาน ข้อจำกัดของการบรรจุทุก และรูปแบบการจัดการกระจายน้ำหนักสินค้า จัดทำเอกสารแสดงน้ำหนักของเครื่องบิน (Load Sheet) และเอกสารรายการสินค้าอันตรายหรือสินค้าที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ (Notification to Captain : NOTOC)
- ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการคำนวณน้ำหนัก ความสมดุลและตำแหน่งจุดศูนย์ถ่วงน้ำหนักของอากาศยาน ตลอดจนการใส่ข้อมูลในเอกสาร เช่น เอกสารแสดงน้ำหนักของเครื่องบิน (Load Sheet) และเอกสารรายการสินค้าอันตรายหรือสินค้าที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ (Notification to Captain : NOTOC)



09236398011 การนำเข้า - ส่งออกสินค้าทางอากาศ และพิธีการศุลกากร

(12 : 12)

วัตถุประสงค์รายวิชา

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกมีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการนำเข้า - ส่งออกสินค้านานาชาติ สามารถจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้า - ส่งออกได้อย่างถูกต้อง

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการนำเข้า-ส่งออกสินค้าทางอากาศของผู้แทน การขนส่งสินค้านานาชาติ การจัดเตรียมเอกสารเพื่อส่งออก ศึกษาเกี่ยวกับการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ ศึกษาและคำนวณค่าใช้จ่ายในการนำเข้า - ส่งออกสินค้าทางอากาศ ตลอดจนคำนวณอัตราค่าขนส่งสินค้า ทางอากาศพิธีการศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้าและส่งออก การตรวจปล่อยสินค้าทางอากาศ ระเบียบปฏิบัติ ในการตรวจปล่อยสินค้านำเข้าและส่งออก ศึกษาพิกัดและอัตราภาษีอากรของสินค้า และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในบทบาทและหน้าที่ของตัวแทนการขนส่งสินค้านานาชาติ - ขาออก ตั้งแต่การจัดเตรียมเอกสารเพื่อการนำเข้า - ส่งออก การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ และการคำนวณค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าเอกสารประกอบพิธีการศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้าและส่งออก ตลอดจนวิธีการจำแนกพิกัดศุลกากรมาใช้ในการคำนวณค่าภาษีได้อย่างถูกต้อง

09236398012 การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ

(16:0)

วัตถุประสงค์รายวิชา

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ รู้จักข้อดีข้อเสียของการดำเนินการขนส่งในแต่ละรูปแบบ การเชื่อมโยงของระบบการขนส่งและการจัดการการขนส่งต่อเนื่อง

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี และรูปแบบของการขนส่งในแต่ละรูปแบบ รวมทั้งวิเคราะห์ข้อดี ข้อเสียของการขนส่งในแต่ละรูปแบบ โครงข่ายการขนส่งและการเชื่อมโยงระบบการขนส่ง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกรูปแบบการขนส่ง การจัดการการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

09236398013 การประกันภัยสินค้า

(8 : 0)

วัตถุประสงค์รายวิชา

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกมีความรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของการทำประกันภัยสินค้า ลักษณะการประกันภัยประเภทต่าง ๆ ขอบเขตความคุ้มครองเพื่อตัดสินใจเลือกใช้การประกันภัยสินค้าได้อย่างถูกต้อง

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะและขอบเขตของธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้านานาชาติ และโลจิสติกส์ ผู้ประกอบการขนส่งสินค้า ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ผู้นำเข้าส่งออก ลักษณะประกันภัยการขนส่งสินค้านานาชาติและรูปแบบการขนส่งอื่น ๆ การประกันภัยสินค้านานาชาติ และขอบเขตความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยที่เกี่ยวข้อง การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การโอนสิทธิและการรับช่วงสิทธิ์ การคิดอัตราค่าประกันภัย การคำนวณค่าสินไหมทดแทน



09236398014 การตลาดการขนส่งสินค้าทางอากาศ (7 : 0)

วัตถุประสงค์รายวิชา

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกู้และเข้าใจเกี่ยวกับการตลาดการขนส่งสินค้าทางอากาศ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับหลักเศรษฐศาสตร์ทั่วไป การจัดการขนส่งสินค้าทางอากาศ หลักการตลาด และการผันแปร การวิจัยการตลาด และผลกระทบจากสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย และกลยุทธ์ของการตลาดด้านการขนส่งทางอากาศ การพัฒนาผลผลิตใหม่ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การโปรโมชั่น ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางอากาศและตัวแทนที่เป็นผู้ขายทั่วไป

09236398015 การสื่อสารภาษาอังกฤษในด้านโลจิสติกส์การบิน (2 : 4)

วัตถุประสงค์รายวิชา

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกู้มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษในด้านโลจิสติกส์การบิน

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเกี่ยวกับคำศัพท์ในงานธุรกิจการบินและโลจิสติกส์ รูปแบบคำและประโยคที่เหมาะสมในการสื่อสารการทำงาน

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษในงานโลจิสติกส์การบิน ฝึกทักษะภาษาอังกฤษเบื้องต้น เพื่อให้สามารถติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

09236398016 การศึกษาการทำงานภาคปฏิบัติจริง (0 : 16)

วัตถุประสงค์รายวิชา

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกู้มีทักษะเกี่ยวกับการศึกษาการทำงานภาคปฏิบัติจริง

คำอธิบายรายวิชา

ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์การบินในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง โดยเสมือนการปฏิบัติงานจริงทุกประการ และศึกษาผ่านกรณีศึกษาพร้อมทั้งฝึกการคิด วิเคราะห์ แก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์การบิน เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกู้ได้มี ความเข้าใจ ในการปฏิบัติงานด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์การบินได้เป็นอย่างดี

0923639901 การวัดและประเมินผล (1 : 2)

ประเมินความรู้ ความสามารถของผู้รับการฝึกู้ โดยการทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

คณะผู้จัดทำหลักสูตร


- | | |
|--------------------------|---|
| 1. ดร. วราภรณ์ เต็มแก้ว | ผู้อำนวยการกองวิชาบริหารการบิน |
| 2. ดร. จำรัส เลาสัตย์ | หัวหน้าแผนกวิชาพื้นฐานการบิน
สถาบันการบินพลเรือน |
| 3. นายณัฐกรานต์ ไชยทวงค์ | หัวหน้าสาขาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
สถาบันการบินพลเรือน |



- | | |
|-------------------------------|---|
| 4. นายอธิป สาโรวาท | ครูวิชาภาคพื้น สาขาโลจิสติกส์การบิน
สถาบันการบินพลเรือน |
| 5. นางสาวรวงคณา ไกรเพ็ชร์ | ครูวิชาภาคพื้นสาขาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
สถาบันการบินพลเรือน |
| 6. นางพลาพร รัตนปริคณัน | ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ
กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ |
| 7. นายนที ราชฉวาง | ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรและเทคโนโลยีการฝึก
สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก |
| 8. นายพงศ์พันธุ์ ตั้งกิจ | ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาวิทยากรต้นแบบ
สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก |
| 9. นายจักรพันธ์ จีอดดวงจันทร์ | นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ
สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก |
| 10. นายวีระพงษ์ วงษ์ชาติ | นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ
สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก |
| 11. นายไพโรจน์ พาสพิชญ์ | นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ
สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก |
| 12. นายสรายุทธ ทองศรี | นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ
กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ |
| 13. ดร. ยุทธชัย ทองอินทร์ | นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก |
| 14. นางสาวสุนทรีย์ ชัยพิชิต | นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ |

ลงนาม..........ผู้เสนอหลักสูตร
(นายสรชัย ชอบพิมาย)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก

ลงนาม..........ผู้เห็นชอบหลักสูตร
(นายเฉลิมพงษ์ บุญรอด)

รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ลงนาม..........ผู้อนุมัติหลักสูตร
(นายประทีป ทรงลายอง)

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน





บันทึกข้อความ

สำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก
เลขที่รับ..... 1128
วันที่..... ๘ เม.ย. ๒๕๖๕
เวลา..... 14:30

ส่วนราชการ กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ กลุ่มงานส่งเสริมฯ โทรศัพท์ ๖๐๔
 ที่ รง ๐๔๐๕/๐๖๓๕ วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเสนอหลักสูตร การจัดการและปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์การบิน และหลักสูตร การจัดการการขนส่ง
 สินค้าทางอากาศ

กลุ่มงานพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก
เลขที่รับ..... 0439
วันที่..... 11 เม.ย. 65
เวลา..... 15:30

เรียน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก

ด้วยกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการร่วมกับสถาบันการบินพลเรือนได้จัดทำ
 หลักสูตรการจัดการและปฏิบัติการด้านโลจิสติกส์การบิน ระยะเวลาการฝึกอบรม ๒๔๐ ชั่วโมง และหลักสูตร
 การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ ระยะเวลาการฝึกอบรม ๖๐ ชั่วโมง เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร
 ให้มีทักษะและสมรรถนะที่ตรงต่อความต้องการของการทำงานในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ด้านการขนส่งทางอากาศ

กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการขอเสนอหลักสูตร การจัดการและปฏิบัติการ
 ด้านโลจิสติกส์การบิน และหลักสูตร การจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ เพื่ออนุมัติเป็นหลักสูตรกลาง
 ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสำหรับใช้ในการฝึกอบรม ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางพลาพร รัตนปริคณณ์)

ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก

- เพื่อโปรดทราบ
- แจ้งเวียน
- เพื่อโปรดพิจารณา
- เห็นควรมอบ.....

- ทราบ/ลงนัด/.....
- แจ้งเวียน
- มอบหมายให้.....

(นางสาวชิตาภา ตั้ววิดิพงษ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๕

(นายประสิทธิ์ นิยมแก้ว)

นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก
 ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก

- เพื่อโปรดทราบ
- แจ้งเวียน
- เพื่อโปรดพิจารณา
- เห็นควรมอบ.....

(นายประพงษ์)
 ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๕

(นางสาวสุดา สอนบุญ)
 หัวหน้างานธุรการชำนาญ

๑๑ เม.ย. ๒๕๖๕